

คูดวงออนไลน์

(9 มกราคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

เรื่องราวทั้งหมดที่นำไปสู่การวิเคราะห์ เป็นเรื่องที่เจ้าชะตาทำตัวเองทั้งสิ้น

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า PU ซึ่งผมจะเรียกว่า คุณปู เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 เวลา 05.30 น. นครศรีธรรมราช เพศหญิง

ดวงชะตานี้ จุดเสียหายที่สุดก็คือ เรื่องการเงิน ครอบครัวย การครอบครอง เครดิต ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุน การทำบุญกุศล และ เรื่องคดีความฟ้องร้อง และ เรื่องคุกเรื่องตารางด้วย

ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้จงหนัก แต่เรื่องราวทั้งหมดที่นำคุณไปสู่การวิเคราะห์นั้น เป็นเรื่องที่คุณทำตัวเองทั้งสิ้น

ประกอบกับ ชีวิตของคุณมีโยกเกณฑ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สูงมาก เมื่อถึงคราวจะดี ก็มักจะมีโชคร้ายมาตัดทำให้โชคดีหมดไป แต่เมื่อจะมีโชคร้าย ก็อาจจะไม่ร้ายสุดๆ แต่การจะพลิกฟื้นชะตาขึ้นมาใหม่ กลับไม่่ง่ายนัก

ดังนั้น คนที่มีโยกเกณฑ์แบบนี้ จึงต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างมาก จะต้องไม่ประมาท เมื่อมีทรัพย์สินก็ต้องประหยัดและเก็บหอมรอมริบไว้ให้ดี อย่างหลงระเหิงใช้เงินจนเกินไป ไม่เช่นนั้น จะเกิดความวิบัติแก่ตนเองได้

นี่คือวิธีการแก้ดวง เมื่อคุณทำเรื่องราวด้วยตัวเอง คุณจะต้องเป็นคนแก้เรื่องราวด้วยตัวเองด้วย

ที่ต้องเตือนเอาไว้ตรงนี้เลยก็คือ ต้องขอให้คุณปู ทำบุญทำกุศล สวดมนต์ และ ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น เพราะดูเหมือนว่า ที่ผ่านมากคุณทำบุญน้อยมาก

คำถามแรก ปัญหาด้านภาระหนี้สินจะคลี่คลายและมีโอกาสหมดหรือไม่

เมื่อดูดวงชะตาย้อนหลังของคุณ ผมคิดว่าคุณน่าจะจะมีปัญหาเรื่องการเงินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ตอนนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่า แฟนหรือคู่ของคุณอาจจะมีภาวะเดือดร้อนทางการเงิน ทำให้คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งทำให้คุณเกิดปัญหาทางการเงินตามมา

จากนั้น ในปีพ.ศ. 2553 ก็เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของคุณ ที่ชักนำคุณไปสู่จุดเลื่อม มีปัญหาหลายอย่างทั้งในเรื่องเอกสารสัญญา เริ่มทำเรื่องราวขึ้นมา

จากนั้น ชีวิตก็ไหลลงไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้

ดังนั้นขณะนี้ จึงเป็นช่วงเวลาของการรับผลจากการกระทำในอดีตของคุณ ผมไม่ทราบว่า ภาระหนี้สินต่างๆของคุณจะใหญ่เล็กขนาดไหน ที่คุณสามารถคลี่คลายออกไปได้ แต่ดูจากดวงเดิมแล้ว ก็คิดว่า หนี้สินน่าจะใหญ่โตพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถที่คุณจะนำมาจ่ายได้

แต่ในช่วงเวลาที่ไม่สู้ดีของคุณ ก็ยังพอจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนเบาลงไปบ้างก็คือ ช่วงขณะนี้ เรื่อยไปจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ช่วงหนึ่ง

อีกช่วงหนึ่งก็คือ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นช่วงที่ดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรเป็นคุณแก่ดวงชะตาของคุณ

หลังจากนั้นคุณจะต้องรอไปจนถึงเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565

หมายความว่า คุณจะต้องประนีประนอมหนี้สิน ยอมรับที่จะชดใช้หนี้สินที่สร้างมา จะไปทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้น คุณก็จะไม่พ้นวิบากกรรมดังกล่าวอยู่ดี

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ดวงดาวจะพลิกฟื้นดวงชะตาให้คุณขึ้นมา ร่ำรวยในฉับพลันทันใด เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือ ปัญหาที่คุณได้สร้างเอาไว้ และ ดวงชะตาเดิมของคุณไม่รวย

และยังเสี่ยงต่อความเสียหาย ลื่นปลีองแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

คำถามที่สอง ดิฉันจะได้เจอเนื้อคู่ที่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวมั๊ย

โอกาสที่คุณจะมีคู่ครองนั้น บอกได้ว่ามีแน่นอน แต่ที่ต้องเตือนก็คือ การครองชีวิตคู่ตั้งแต่เริ่มคบค้าดูใจกัน หรือ ช่วงที่เป็นแฟนกัน จนหลังจากแต่งงานแล้วด้วย ให้ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดความแตกแยก จนทำให้ชีวิตคู่ต้องเลิกรากันไป

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ การพูดการจา การกระทบกระทั่งการทางคำพูดของคุณ ที่อาจจะตรงไปตรงมามากเกินไป ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่ต้องลดละลงบ้างก็คือ ความดื้อรั้น

คำถามสุดท้าย จะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวมั๊ย ต้องรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันสับสน และ มองไม่เห็นทางออกเลย เกรียดยหลายเรื่องจริงๆค่ะ

โอกาสของมนุษย์ทุกคนนั้นเปิดกว้างเสมอครับ แต่ปัญหาอยู่ที่คำนิยาม และ มาตรฐานที่แต่ละคนตั้งเอาไว้ในแต่ละเรื่อง ซึ่งพูดให้สั้นก็คือ กิเลสนั่นเอง

ปัญหาของคุณก็คือ ความเสียหายในชีวิตได้เกิดขึ้นแล้ว ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟู บูรณะให้กลับคืนดั้งเดิม ดังนั้น ต้องเตือนตัวเองเสมอว่า ให้ปรับการใช้ชีวิตอย่างสมถะ ใช้ชีวิตอย่างติดดิน อย่างพอเพียง เพื่อลดใช้ความเสียหายที่คุณได้ทำไว้ ถือเป็นช่วงเวลาชดใช้ไถ่บาป

และวันหนึ่ง เมื่อคุณไถ่บาปหมด ดวงดาวบนท้องฟ้าเอื้ออำนวยต่อดวงชะตาของคุณ วันนั้น คุณก็จะกลับมามีชีวิตใหม่ หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่คุณได้เนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณปู ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณนก ครับ

